



วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2553

### "พรทิวา"เมิน"ไตรรงค์"เบรก เดินหน้าระบายข้าว 5 แสนตัน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงได้เปิดให้ผู้ส่งออกยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าว ในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 5 แสนตัน ตามแผนที่กำหนดไว้ แม้จะมีความเห็นจากนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ที่แสดงความไม่เห็นด้วยการระบายข้าวดังกล่าว

การจะยกเลิกแผนการระบาย ต้องขึ้นกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่กำหนดประชุม 25 ก.พ.นี้ การหารือในที่ประชุม กขช.จะพิจารณาราคาเสนอซื้อจากผู้ส่งออก และผลการต่อรองจนได้ราคาสุดท้ายว่าเหมาะสมที่จะขายให้หรือไม่

นางพรทิวา กล่าวว่า คณะกรรมการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล เป็นผู้กำหนดรายละเอียด การระบายข้าว โดยมี กขช.ให้ความเห็นชอบกรอบกว้างๆ เท่านั้น และยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนระบายข้าว 2 ล้านตัน โดยจะระบายเพียง 5 แสนตันครั้งนี้ให้เสร็จสิ้น เธอกล่าวต่อว่า หากขายไม่ได้ตามเกณฑ์ราคาที่กำหนดไว้ คือ การพิจารณาราคาตลาด ค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาเฉลี่ยเดือนละ 2 พันล้านบาท สำหรับข้าว 5 ล้านตัน และปัจจัยอื่นๆ ก็พร้อมยกเลิกทันที

"ยืนยันว่า ตอนนี้จะระบาย 5 แสนตันก่อน ที่เข้าใจกันว่าระบาย 2 ล้านตัน ตอนนี้อันยังไม่มีแผน ซึ่งการระบายข้าวล็อตนี้ ยอมรับว่าต้องดูราคาอีกที ถ้าราคาไม่ได้ตามที่เหมาะสมก็ไม่ขาย ท่านรองนายกฯ ไตรรงค์ ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ขาย แต่อยากให้อธิบดี กขช.ว่า ได้ราคาดีหรือไม่มากกว่า" นางพรทิวา กล่าว

กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ดูแลระบบการค้าข้าวให้ทั้งผู้ส่งออกและโรงสีข้าวสามารถอยู่ได้ ขณะเดียวกันเกษตรกร ต้องมีรายได้คุ้มค่า ซึ่งการกำหนดแผนระบายข้าวครั้งนี้ พิจารณาแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ทุกฝ่าย

นางพรทิวา กล่าวว่า การประชุม ครม.วันที่ 23 ก.พ. กระทรวงพาณิชย์ เสนอแผนเปิดจุดโรงสีเพื่อตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาการค้าข้าวตกต่ำ เบื้องต้นคาดว่าจะมาจากข้าวมีความชื้นมากกว่า 30%

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นเสนอซื้อข้าวในการประมูลครั้งนี้จำนวนหนึ่ง เพราะต้องการรักษาบทบาทการร่วมซื้อข้าวจากรัฐไว้ แม้จะไม่มีคามมั่นใจการระบายข้าวครั้งนี้ว่าจะหาซื้อสรุปและส่งมอบสินค้าได้ตามแผนที่ตาม

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า การเสนอราคาซื้อข้าวครั้งนี้ราคาน่าจะเฉลี่ยที่ตันละ 1.5 หมื่นบาทตามราคาตลาด ซึ่งถือว่าเหมาะสม สาเหตุที่มีความพยายามให้ยกเลิกการประมูล น่าจะมาจากกลุ่มโรงสีที่คาดข้าวปีนี้ราคาจะสูงจึงกักตุนข้าวไว้ เมื่อรัฐระบายข้าวออกมา ทำให้ผู้ส่งออกไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวจากโรงสีจนเกิดปัญหาขาดทุนตามมา

"ความขัดแย้งระหว่างผู้ส่งออกและโรงสี นักการเมืองที่มีส่วนได้เสียกับการระบายข้าวแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายให้กับประเทศ ก่อนหน้านี้มีการระบายข้าวและสรุปราคาขายที่ตันละ 1.6 หมื่นบาทแต่ไม่มีการขายขณะที่การระบายครั้งนี้ ไม่เข้าใจว่าเกี่ยวเนื่องกับเปิดของคนละวันกันซึ่งผิดปกติ"

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การยื่นขอเสนอราคาประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล มีผู้ส่งออกสนใจยื่นซอง 11 ราย แต่ลงทะเบียน 15 ราย ทั้งนี้มีผู้ส่งออกรายใหญ่หลายราย ได้แก่ บริษัท เอเชียโกลเด้นท์ไรท์ จำกัด บริษัท พงษ์ลาม จำกัด บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด และ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด เข้าร่วมเสนอราคาด้วย หากเปรียบเทียบการเปิดจำหน่ายข้าวรัฐครั้งก่อน พบว่าครั้งนี้มีจำนวนผู้ให้ความสนใจน้อยกว่ามาก โดยครั้งก่อนหน้ามีผู้สนใจยื่นซอง 22 ราย ทั้งที่ปริมาณระบายข้าวเพียง 3.7 แสนตัน

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยประเมินว่า สาเหตุที่ข้าวราคาตกต่ำช่วงนี้ เกิดจากรัฐบาลบริหารจัดการเรื่องสต็อกข้าวไม่ถูกต้อง นโยบายของรัฐบาลในเรื่องประกันรายได้ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่รัดกุม รัฐบาลควรเร่งเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจ**

## ไตรรงค์เบรกขาย 5 แสนตัน-ชี้ข้าวราคาถูบ

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวและสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ก.พ. โดยมีตัวแทน 2 สมาคมร่วมหารือประมาณ 20 คน อาทิเช่น นายชาญชัย รัชช์ นานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าว และนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นายไตรรงค์ เปิดเผยว่า ตนจะเสนอนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ให้เรียกประชุมคณะกรรมการกขช.โดยด่วนในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณายุติการระบายข้าว 5 แสนตัน แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวดังกล่าวในวันที่ 22 ก.พ.

“การประมูลข้าว 5 แสนตัน ต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติก่อน และเสนอให้นายกฯ ในฐานะประธาน กขช. หากนายกฯ เห็นว่าราคาไม่เหมาะสมก็ยกเลิกการประมูลได้ แต่ในสถานการณ์ที่ราคาข้าวตกลงมาอย่างหนัก เพราะมีผู้มีเจตนาร้ายอ้างตัวเป็นแหล่งข่าว ปลอมข่าวรัฐบาลจะประมูลข้าวสารในสต็อก 2 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวตกลงอย่างมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตราย ทำให้ต้องเบรกการระบายข้าว เพราะไม่เช่นนั้น ชาวนาจะเดือดร้อน” นายไตรรงค์ระบุ

นายไตรรงค์ย้ำว่า แม้ว่าการยื่นขอประมูลข้าวและการเปิดของข้าว 5 แสนตัน ในวันที่ 22-23 ก.พ. นี้ จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ แต่ยังไม่มีการระบายข้าวจนกว่านายกฯ จะเห็นชอบ ขณะนี้การประชุม กขช. ที่มีขึ้นในสัปดาห์นี้ เชื่อว่าจะมีการสั่งระงับการระบายข้าวจำนวนนี้แน่นอน เพราะหากมีการระบายข้าวออกไป มีผลกระทบทำให้ราคาข้าวในประเทศลดลง และ กขช.ไม่เคยมีมติว่าจะมีการเปิดประมูลข้าวเป็นจำนวนที่ตัน กระทรวงพาณิชย์จะมาอ้างว่าเป็นมติ กขช.ไม่ได้

นายไตรรงค์ระบุว่า ในการประชุม กขช. ตนจะเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ใครอยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวลือ ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ และสร้างความเดือดร้อนให้ชาวนาเช่นนี้ ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวนี้ มีโทษตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ทำให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาสินค้าหรือบริการใด ดังนั้น ไม่ว่าคนที่ปล่อยข่าวจะเป็นข้าราชการ ข้าราชการการเมือง หรือพ่อค้า หากตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิดจริง จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการระบุว่า หากรัฐบาลไม่ประมูลข้าว 5 แสนตัน และเก็บข้าวไว้จะทำให้รัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่าย เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหา เพราะวันนี้ มีโรงสีและพ่อค้าได้เสนอตัวที่จะซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในราคา 1.7 หมื่นบาทต่อตัน เพื่อแปรรูปเป็นถุงขายในประเทศ “หากไม่มีการประมูลข้าว 5 แสน ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเราสามารถเอาข้าวในสต็อกมาแปรรูปเป็นถุงขายในประเทศได้ หรือขายในตลาดเอเฟตเดือนละ 2-3 แสนตันก็ได้ หากระบายข้าวจำนวนนี้ จะเป็นอันตรายมาก ผมจะเสนอนายกฯ ให้ยกเลิกแล้วเสนอให้ขายในประเทศแทน”

นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า หลังจากมีข่าวออกไปว่า รัฐบาลจะเปิดประมูลข้าว 2 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวสาร 5% ที่เคยอยู่ที่ระดับ 1.7 หมื่นบาทต่อตัน ปรับตัวลดลงมาเหลือ 1.45 หมื่นบาทต่อตันภายในไม่ถึง 1 สัปดาห์ หรือลดลงถึง 2.5 พันบาท โดยเฉพาะข้าวเปลือกของเกษตรกรในฤดูกาลใหม่ ที่ผลผลิตออกมามากในวันที่ 1 มี.ค.นี้ นั้น ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยราคาข้าวเปลือกตกลง 1 พันบาทต่อตัน ภายใน 2 วันเท่านั้น

นายชาญชัย รัชชานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่า รัฐบาลต้องยกเลิกการระบายข้าว 5 แสนตัน และรักษาระดับราคาข้าวเปลือกในตลาดไว้ โดยการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือก เพื่อไม่ให้หยุดยั้งไม่ให้ราคาตกลงไปมาก กว่านี้อีก ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยที่รัฐบาลจะระบายข้าวให้กับพ่อค้าหรือโรงสีในประเทศ เพื่อนำไปแปรรูปขาย หากรัฐบาลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 1.7 หมื่นบาทต่อตัน พ่อค้าก็พร้อมที่จะรับซื้อ

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ตนเห็นว่ารัฐบาลควรยกเลิกการระบายข้าว 5 แสนตัน เพราะหากมีการระบายข้าวจำนวนนี้ออกมา จะกระทบต่อราคาตลาดอย่างหนัก เพราะขณะนี้ ข้าวฤดูกาลใหม่ทยอยออกมาตั้งแต่เดือน ก.พ.แล้ว เพราะปีนี้ เกษตรกรแถบภาคกลางมีการปลูกข้าวเร็วกว่าปกติ และหลังมีข่าวว่ารัฐบาลจะระบายข้าว 2 ล้านตัน ราคาข้าวเปลือกเจ้าตกลงจาก 10,200 บาทต่อตัน เหลือ 9,000 บาทต่อตัน และวันนี้ ราคาข้าวเปลือกตกลงมาเหลือ 6,800-7,000 บาทต่อตัน เท่านั้น ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนอยู่ไม่ได้แล้ว และต้องมาปิดถนนประท้วงให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาโดยเร็ว

นายปราโมทย์ กล่าวว่า กรณีกระทรวงพาณิชย์หักค่าเสื่อมข้าวสารที่เก็บไว้ในสต็อก อาทิเช่น ปีที่ 1 หักค่าเสื่อม 5% จนถึงปีที่ 5 มูลค่าข้าวจะเหลือเพียง 40% นั้น ตนเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้คิดตามหลักความเป็นจริง ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่ดำเนินการในการประมูล เพราะได้รับส่วนลดซึ่งไม่ทราบว่าจะไปตกอยู่ในมือใครบ้าง อาทิเช่น หากประมูลข้าว 5 แสนตัน มูลค่าข้าวที่ประมูลในครั้งนั้นก็หมื่นล้านบาทแล้ว และหากเป็น 5 ล้านตัน จะเป็นเงินเท่าไร

“วันนี้เรามีข้าวที่เก็บไว้นาน 5 ปี น้อยมาก ส่วนข้าวสารที่เหลือส่วนใหญ่เป็นข้าวที่เก็บไว้ไม่เกิน 1-2 ปี ทั้งนี้ ถ้าคิดค่าเสื่อม 2 ปี รัฐต้องลดราคา 77 ดอลลาร์ต่อตัน ถ้ามองในแง่ร้ายบ้าง หากมีประมูลข้าว 5 แสนตัน ราคาข้าวที่ประมูลได้อยู่ที่ 1.45 หมื่นบาทต่อตัน แล้วเวลาต่อรองราคากันและนำคิดค่าเสื่อม แบบนี้เรียกว่ากินกันพุงปลิ้น เพราะลำพัง 5-10 ดอลลาร์นี่ก็เยอะแล้ว ซึ่งระบบการประมูลข้าวจะต้องมีการรื้อเสียใหม่”

แหล่งข่าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การสั่งระงับระบายข้าว คงไม่มีผลกระทบอะไรกับผู้ส่งออก เพราะส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้อยู่แล้ว โดยการประมูลรอบก่อนที่ล้มไปได้เสนอราคาเฉลี่ย 1.6 หมื่นบาท แต่รัฐบาลไม่อนุมัติขาย แต่มาครั้งนี้ผ่านไป 3 สัปดาห์ ราคาข้าวลดลงเฉลี่ย 1 พันบาทต่อตัน คาดว่าผู้ส่งออกจะเสนอราคาซื้อที่ 1.5 หมื่นบาท ซึ่งในทางการเมือง รัฐบาลไม่น่าจะอนุมัติขาย เพราะระบายได้ราคาต่ำลง ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำลงมาก มาจากการที่เวียดนามลดค่าเงินต้อง ทำให้ราคาข้าวเวียดนามลดลง เป็นแรงกดดันราคาข้าวไทย ลดลงตาม

“ภาวะตอนนี้ไม่เหมาะระบายข้าว เพราะคำสั่งซื้อในต่างประเทศชะลออุตสาหกรรมราคาข้าว เพราะเชื่อว่าราคาจะต่ำลงไปมากกว่านี้อีก ประกอบกับความต้องการที่คาดว่าจะมีอยู่มาก ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้ทั้งอินเดียและแอฟริกา”

แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้รับคำสั่งให้ยกเลิกประมูลข้าว ซึ่งขณะนี้ ต้องเดินหน้าตามแผนที่ กชช.เคยอนุมัติให้เปิดประมูล 5 แสนตัน โดยการระบายครั้งนี้ เป็นการหารือของคณะกรรมการ การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ที่มีนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และได้กำหนดช่วงเวลาการระบายที่เหมาะสมไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การมีคำสั่งยกเลิกครั้งนี้ น่าจะมาจากกรณีที่กลุ่มโรงสีเสียประโยชน์ เนื่องจากก่อนหน้านี้ กลุ่มโรงสีซื้อข้าวเก็บไว้จำนวนมาก หากรัฐระบายผู้ส่งออกก็ไม่จำเป็นซื้อจากโรงสี จึงนำไปสู่การล้มประมูลในที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไทรรงค์เรียกประชุมสมาคม 2 แห่งเป็นการด่วน เพื่อยุติข่าวลือที่รัฐบาลจะเปิดประมูลข้าว 2 ล้านตันและกำหนดค่าเสื่อม เพื่อลดราคาข้าวให้พ่อค้า ส่งผลให้ราคาข้าวตกลงทั่วโลก ทั้งๆ ที่นายไทรรงค์เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาล หลังเข้ารับการรักษาแล้ว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## "วิจักร" มั่นใจระบายสต็อกข้าวรัฐฉลุย บัดค่าเสื่อมสภาพอัตราใหม่ลดราคา

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมจะเปิดระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลจำนวน 5 แสนตัน แยกเป็นข้าวหอมปทุมธานี นาปรัง ปีการผลิต 2551 จำนวน 1 แสนตัน และข้าวนาปี ปีการผลิต 2551/2552 จำนวน 5 หมื่นตัน และข้าวขาว 5% นาปรัง ปีการผลิต 2551 จำนวน 1.5 แสนตัน และนาปี ปีการผลิต 2551/2552 จำนวน 2 แสนตัน โดยจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 22 ก.พ. และเปิดซองวันที่ 23 ก.พ. และคณะกรรมการจะเจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคาซื้อในวันที่ 24 ก.พ. โดยจะเจรจากับผู้เสนอราคาซื้อที่อยู่ในเกณฑ์ราคาเท่านั้น

ทั้งนี้ ในการเปิดระบายข้าว กรมมั่นใจว่าจะมีผู้ส่งออกยื่นเสนอราคาเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพราะขณะนี้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น จากการที่ผลผลิตข้าวโลก ต่ำกว่าความต้องการบริโภค หลายๆ ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อาจเปิดประมูลข้าวเพิ่มเติมในเดือนมี.ค. ขณะที่ประเทศในแอฟริกา มีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ขณะที่อียิปต์ ชะลอการส่งออกข้าว และอินเดียคาดว่าจะต้องมีการนำเข้าข้าว ทำให้ผู้ส่งออกต้องเพิ่มสต็อกข้าวเอาไว้เพื่อส่งออก

ส่วนกรณีที่มีการปรับเกณฑ์การหักค่าเสื่อมคุณภาพข้าวใหม่นั้น กรมไม่ได้นำเกณฑ์ดังกล่าว มาหักออกจากราคาข้าวที่จะเปิดประมูล เพียงแต่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดต้นทุนข้าวที่ขายเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าต้องขายในราคานี้ โดยกรมจะพยายามต่อรองราคาให้ใกล้เคียงตลาดมากที่สุด

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การหักค่าเสื่อมสภาพข้าวใหม่ เป็นเปอร์เซ็นต์ตามสภาพข้าวรายปี จากเดิมให้หักค่าเสื่อมปีละ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แต่อัตราใหม่ให้หักค่าเสื่อมข้าวที่เก็บระยะเวลา 1 ปี 5% หรือ 25.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวที่เก็บ 2 ปี หักค่าเสื่อม 15% หรือ 77.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวที่เก็บ 3 ปี หักค่าเสื่อม 30% หรือ 155.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวที่เก็บ 4 ปี หักค่าเสื่อม 50% หรือ 259.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และข้าวที่เก็บนาน 5 ปี ให้เปิดระบายเพื่อใช้ในโรงงานอาหารสัตว์แทน เพราะจะถูกหักราคามากกว่า 50%

การเปิดประมูลขายข้าวครั้งนี้ เป็นข้าวที่เก็บมาแล้วประมาณ 2 ปี สามารถหักค่าเสื่อมสภาพตามเกณฑ์ใหม่อัตรา 77.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือประมาณตันละ 2,570 บาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) หากคิดราคาตลาดหักค่าเสื่อมขณะนี้จะอยู่ที่ราคาเฉลี่ยตันละ 13,500 บาท ข้าวหอมปทุมธานีเฉลี่ยตันละ 22,500 บาท ไม่รวมค่าปรับปรุงสภาพและค่าขนส่ง ที่ต้องหักให้กับผู้ส่งออก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ประกาศจะเริ่มโครงการประกันราคา (crop insurance program) หลังสิ้นสุดเทศกาลตรุษ (The Tet or the Lunar New Year) โดยบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคา 4,000 ดองต่อก.ก. หรือประมาณ 210 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรมีกำไรจากการขายข้าวประมาณ 40% ในช่วงฤดูการผลิตฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตประมาณ 2,200 ดองต่อก.ก. หรือประมาณ 120 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม คาดว่าปีนี้ จะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 6 ล้านตัน โดยในขณะนี้ได้เซ็นสัญญาสำหรับปีนี้แล้วประมาณ 2.37 ล้านตัน ในปีนี้คาดว่า จะมีข้าวสำรองเพื่อส่งออกประมาณ 7.5 ล้านตัน โดยเป็นสต็อกจากปีที่แล้ว 1 ล้านตัน จากการเก็บเกี่ยวในฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ 3 ล้านตัน, ฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง และนาปรังครั้งที่ 2 ในช่วงปลายปีอีก 2.5 ล้านตัน และซื้อจากกัมพูชา 1 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งอินเดีย (All India Rice Exporters Association) คาดหมายว่าการส่งออกข้าวบาสมาดิในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือน มี.ค. นี้จะมีจำนวนประมาณ 2.5-2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้าประมาณ 1 ล้านตัน (ปีงบประมาณที่แล้วส่งออก 1.8 ล้านตัน) เนื่องจากมีการส่งออกข้าวพันธุ์ Pusa 1121 มากขึ้น โดยข้าวชนิดนี้มีสัดส่วนในการส่งออกถึง 60% ในกลุ่มข้าวบาสมาดิ

ในส่วนของราคาส่งออกนั้น ข้าวบาสมาดิของอินเดียมีราคาอยู่ระหว่าง 1,000-1,400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 1,600 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในปัจจุบันนี้ ข้าวพันธุ์ Pusa 1121 มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 5.6 ล้านไร่ โดยในปีการผลิต 2009/10 นี้ (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา เพราะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากยิ่งขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

การส่งออกข้าวในปีงบประมาณปัจจุบัน (ก.ค. 2552-15 ก.พ. 2553) มีจำนวน 2.61 ล้านตัน มูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 495 เหรียญสหรัฐต่อตัน แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 569,835 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 486 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีราคาเฉลี่ยที่ 853 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนการส่งออกข้าวขาว IRRI-6 นั้นมีจำนวน 2.04 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 805 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีราคาเฉลี่ยที่ 394 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (Rice Exporters Association of Pakistan) ได้เดินทางเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณส่งออกจากเมื่อปีที่แล้วที่ส่งออกเพียง 25,000 ตัน เป็น 100,000-150,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (The Department of Agriculture) ยอมรับว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้เกิดสภาพอากาศแห้งแล้งในฟิลิปปินส์อาจทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึงกว่า 8 แสนตัน และคาดว่ารัฐบาลอาจต้องนำเข้าข้าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.45 ล้านตัน

ทั้งนี้ แม้ว่าทางการจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการทำฝนเทียม แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่พื้นที่เพาะปลูกข้าวในบางพื้นที่ โดยกระทรวงเกษตรคาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญจะสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวประมาณ 200,000 -800,000 ตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) อาจจะอนุญาตให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวได้ถึง 200,000 ตัน จากเดิมที่กำหนดโควตาไว้เพียง 163,000 ตัน หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มเพดานนำเข้าข้าวเป็น 3 ล้านตัน เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนข้าว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino ที่ทำให้เกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ

ในขณะเดียวกัน NFA ได้รายงานว่าจะจนถึงวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ได้รับมอบข้าวแล้ว 439,000 ตัน และคาดว่าในเดือนนี้จะรับมอบข้าวประมาณ 290,000

ผู้เชี่ยวชาญ ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวในประเทศ โดยรัฐบาลควรยกเลิกมาตรการการจำกัด (Quantitative Restrictions) และยกเลิกระบบผูกขาดการนำเข้า โดยการอนุญาตให้ผู้ค้าส่งรายใหญ่ประมูลสิทธิในการนำเข้าข้าว โดยยึดปริมาณอุปทานที่ขาดแคลนจากที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ระบบการผูกขาดการนำเข้าข้าวโดย องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) หดไป และอนุญาตให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดตั้งกองทุนให้แก่ผู้ยากไร้สามารถเข้าถึงอาหารได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการดังกล่าว ก็ไม่อาจส่งผลให้ราคาข้าวลดลงไปถึงระดับก่อนหน้าได้ นอกจากนี้ ในประเด็นของเรื่องน้ำจะเป็นปัญหาสำคัญในศตวรรษที่ 21 ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องเริ่มหาแหล่งคาร์โบไฮเดรตจากสิ่งอื่นแทน เช่น มันสำปะหลัง ถั่วลิสง มันเทศ และข้าวโพด โดยเฉพาะในบริเวณที่ดอนหรือที่สูง ในส่วนของอัตราการนำเข้าที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน รัฐบาลควรพิจารณาอัตราภาษีให้ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล โดยลดภาษีในช่วงเดือนที่ผลผลิตน้อยและเพิ่มในกลางฤดูเก็บเกี่ยว

อนึ่ง ถ้ามาตรการต่างๆ ในประเทศโดยรวมเข้าที่และเป็นปัจจัยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ จะช่วยให้การยกเลิกการจำกัดปริมาณประสบผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ แต่กระนั้น ในปัจจุบันฟิลิปปินส์ยังคงมีเพียงการจำกัดปริมาณ (Quantitative Restrictions) ในปกป้องทางการค้า ซึ่งรัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มมาตรการอุดหนุนภายใน (Domestic Support) ในระหว่างที่ประเทศยังไม่เป็นเสรีทางการค้าข้าวอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในคำร้องขอขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ได้ขอให้ขยายการจำกัดปริมาณของข้าวที่กำลังจะหมดอายุในปี 2555 นี้ ซึ่งปัจจุบันมีกฎเกณฑ์ในการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวด้วยอัตราภาษี 40% เพื่อป้องกันการไหลทะลักเข้ามาของข้าวราคาถูกจากต่างประเทศ ในส่วนของการนำเข้าข้าวอื่นๆ มีอัตราภาษีอยู่ที่ 50%

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตร คาดหมายว่า ในปีนี้จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 66.68 ล้านตัน และจะเพิ่มเป็น 68.8 ล้านตัน ในปีถัดไป เพราะรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตข้าวให้ได้ถึง 75 ล้านตัน ในปี 2014

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

หนังสือพิมพ์ People Daily ของจีน รายงานว่า ปีนี้รัฐบาลจีนได้ปรับเพิ่มราคาขั้นต่ำ (The minimum purchase) สำหรับข้าวเมล็ดสั้น (short grain rice) ขึ้น 10.5% เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าวมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาและปฏิรูปของจีน (The National Development and Reform Agency) กำหนดราคาซื้อข้าวเมล็ดสั้นไว้ที่ 105 หยวนต่อ 50 กิโลกรัม (ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งถือว่า ส่วนข้าวเม็ดยาว (long grain rice) ปรับเพิ่มขึ้น 5.4% การกำหนดราคาเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีขึ้นขณะมีรายงานว่า เกษตรกรชาวจีนต้องการขายข้าวให้หน่วยงานที่รับซื้อข้าวของรัฐบาลในสัดส่วนที่แน่นอน โดยรัฐเป็นผู้กำหนดราคาซื้อข้าวดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเพื่อขายในตลาด ซึ่งราคาก็จะสูงกว่าของรัฐ

ในปีนี้มีแนวโน้มที่ประเทศจีนจะนำเข้าข้าวจากไทยลดลง เนื่องจากปัญหาราคาข้าวของไทยที่ไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้นำเข้าข้าว รวมถึงประเด็นของอัตราการแลกเปลี่ยน จากสาเหตุดังกล่าวทำให้จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิรายใหญ่ลดการนำเข้าข้าวจากไทยถึง 80.96% เหลือเพียง 11,841

ตัน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา อาทิ กรณีของบริษัท Chengdu Jinxiong ซึ่งโดยปกติจะมีการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยประมาณ 3,000-4,000 ตัน/ปี ก็จะมีการลดปริมาณการนำเข้าลง 10-20% เนื่องจากราคาที่สูงและความแข็งตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นสาเหตุให้อำนาจการซื้อของผู้บริโภคลดลง และนำไปสู่ปัญหาการปลอมปนข้าว ส่งผลต่อชื่อเสียงของข้าวไทย ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลควรสร้างเสถียรภาพราคาข้าวและอัตราการแลกเปลี่ยนให้คงที่มากขึ้น

อนึ่ง ปัจจุบันราคาข้าวของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 200-300 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวปทุมธานี ราคาตันละ 889 และ 725 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

### บราซิล

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศบราซิลว่า ในปีการผลิต 2009/10 นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนลดลงจาก 8.4 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา เหลือ 8 ล้านตัน เนื่องจากฝนที่ตกลงมามากจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตในเขต Rio Grande do Sul ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวแหล่งใหญ่ที่มีผลผลิตประมาณ 60% ของผลผลิตทั้งหมด ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าผลผลิตต่อพื้นที่จะลดลงจาก 1.144 ตันต่อไร่ เหลือ 1.08 ตันต่อไร่ด้วย

ที่มา [USDA](http://USDA)

